

# Dự án khởi nghiệp “xanh”: **Máy lọc nước DESTECH**

■ Minh Ngọc

**Dự án Máy lọc nước DESTECH là startup chuyên sản xuất và phát triển máy lọc nước, với mong muốn lan tỏa, thay đổi thói quen sử dụng nước sạch, nước tốt, nâng cao nhận thức và hiểu biết đối với mọi gia đình Việt, qua đó chung tay bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Dự án khởi nghiệp “xanh” của CEO Bùi Minh Đức đã xuất sắc giành giải Á quân Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2023.**

## **DESTECH - Nước tốt cho sức khỏe**

Bùi Minh Đức là CEO và cũng là người sáng lập của chuỗi cửa hàng Chuyên gia lọc nước DES. Sinh ra trên quê hương Lạc Sơn, Hòa Bình, trưởng thành và học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tuy tuổi đời còn rất trẻ (1993) nhưng những gì mà Bùi Minh Đức đã đạt được thật đáng nể phục. Khởi điểm từ năm 2014, Đức quyết định lựa chọn mô hình bán lẻ và dịch vụ. Cùng với việc đưa ra quy trình bán hàng và chăm sóc dịch vụ sau bán hàng, trong vòng 2 năm, Đức đã có một đội ngũ nhân sự 30 người và doanh thu ổn định, từ đó bắt đầu thành lập công ty, đăng ký bảo hộ và phát triển thương hiệu máy lọc nước DESTECH. Trải qua 3 năm miệt mài xây dựng và mở rộng thị trường khắp cả nước, hệ thống văn phòng, nhân viên có mặt ở hơn 15 tỉnh, thành, với hơn 100 nhân sự. Công việc kinh doanh khá thuận lợi, công ty từng bước đạt được những thành công, các dòng sản phẩm của DES được khách hàng đánh giá cao về chất lượng cũng như dịch vụ hậu mãi.

Mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu máy lọc nước được lắp đặt mới và hơn 17 triệu máy đã lắp đặt và định kỳ cần phải bảo dưỡng, sửa chữa. Đây là thị trường rất lớn thôi thúc chuyên gia máy lọc nước DES ra đời. Chuyên gia lọc nước DES là đơn vị



CEO Bùi Minh Đức

sản xuất và phát triển thương hiệu máy lọc nước “DESTECH - Nước tốt cho sức khỏe” tạo ra nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn QCVN 06-1:2010/BYT sau công nghệ RO và nguồn nước tốt giàu hydrogen, giàu tính kiềm, có cụm phân tử nước siêu nhỏ giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và đào thải độc tố tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nước trong ăn uống cho gia đình Việt và chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. DESTECH lựa chọn 3 loại hình kinh doanh hiện đại nhất hiện nay để ứng dụng đưa sản phẩm ra thị trường, đầu tiên là mô hình Dropshipping - kinh doanh bán lẻ, trong đó người làm kinh doanh thì không cần lo việc tồn kho, không cần phải đóng gói hàng hóa và không lo về vấn đề lắp đặt hay bảo hành, bảo dưỡng. Mô hình thứ hai là mô hình Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) là mô hình mà khách hàng giới thiệu khách hàng tạo ra sự bùng nổ nhanh chóng ở tại thị trường. Mô hình thứ ba là mô hình chuỗi cửa hàng nhượng quyền, nhanh chóng có thể phát triển trên toàn quốc.

Điểm khác biệt lớn nhất của thiết bị DESTECH với các máy lọc nước trên thị trường là được trực tiếp sản xuất với giá thành phù hợp, trong khi nhiều đơn vị đang cung ứng sản phẩm tương tự hiện nay là thiết bị nhập

khẩu với giá thành cao. Chưa kể, DESTECH tương thích với các nguồn nước như: bị nhiễm đá vôi hoặc nước nhiễm mặn, nhiễm mỡ ở các khu vực Đồng bằng Trung Bộ, các tỉnh ven biển..., đồng thời được tích hợp thêm cả chức năng nước nóng, nước lạnh vào trong sản phẩm. Không những thế, DES đã nghiên cứu thành công máy lọc nước DESTECH Hydrogen ion kiềm - sản phẩm mang tính đột phá vượt trội. Những thách thức lớn về ô nhiễm nguồn nước hiện nay đi kèm với những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn khiến nhiều người tìm đến máy lọc nước chất lượng cao. Sản phẩm lọc nước vừa lọc sạch, vừa giữ lại các nguyên tố khoáng và vi sinh vật có lợi đòi hỏi phải sở hữu các công nghệ lọc tiên tiến. Hiện nay trên thị trường, không phải máy lọc nước nào cũng đáp ứng được nhu cầu trên. Thấu hiểu những vấn đề đó, ngày 24/6/2023 vừa qua, tại Trung tâm sự kiện TCM



Lễ ra mắt sản phẩm máy lọc nước Des Destech Hydrogen ion kiềm - dẫn đầu xu thế để hạnh phúc trọn vẹn

PALACE Hà Nội, hệ thống lọc nước DESTECH đã tổ chức ra mắt sản phẩm máy lọc nước DESTECH Hydrogen ion kiềm - dẫn đầu xu thế để hạnh phúc trọn vẹn. Sản phẩm máy lọc nước tạo kiềm DESTECH là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển của Viện Công nghệ và Sức khỏe được sản xuất tại Nhà máy ECOJAPAN VIETNAM, nước qua máy lọc đạt Tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế. Máy lọc nước tạo kiềm DESTECH được thiết kế sang trọng, hiện đại, nhỏ gọn, tích hợp thêm chức năng đun sôi nước nóng và nước lạnh thuận lợi cho gia đình trong quá trình ăn uống. Nguồn nước qua máy lọc nước tạo kiềm DESTECH sử dụng công nghệ lọc nước RO phù hợp với đa số nguồn nước đầu nguồn tại Việt Nam như nước giếng ngầm bị ô nhiễm đá vôi, phèn, kim loại nặng, nước máy, nước trong các sông hồ hay nước mưa. Đồng thời, nước lọc qua máy lọc nước tạo kiềm DESTECH có tính kiềm cao, sử dụng rất tốt trong nấu nướng và chế biến thực phẩm, làm tăng hương vị thức ăn..., giúp trung hòa hàm lượng axit dư thừa, duy trì cơ thể kiềm tính để phòng chống bệnh tật.

### **Tiên phong xây dựng cộng đồng đại sứ lan tỏa nước tốt**

Nhận thấy tiềm năng phát triển của thị trường với sản phẩm nước sạch - nước tốt trong ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đối với sức khỏe mỗi gia đình Việt, nắm bắt những nguồn lực hiện tại mà doanh nghiệp đang có, Bùi Minh Đức tiếp tục trăn trở đặt mục tiêu mang lại giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Không chỉ mang đến sản phẩm mà Đức muốn khách hàng của mình còn được nâng cao hiểu biết, nhận thức về tầm quan trọng, cách sử dụng đúng - đủ - đều của nước uống với cơ thể và thay đổi thói quen sử dụng nguồn nước mỗi ngày cho khách hàng. Sau khi quan sát và tìm hiểu nhiều mô hình của các chuỗi cửa hàng đang phát triển mạnh mẽ và thành công, Đức đã xây dựng quy trình vận hành, quản trị và đào tạo, đưa ra mô hình kinh doanh, tiến hành hợp tác nghiên cứu phát

triển sản phẩm mới, độc đáo, đi đầu về công nghệ để phát triển “sản phẩm máy lọc nước DESTECH”, “Chuỗi Chuyên gia lọc nước DES” và sáng lập “Cộng đồng đại sứ lan tỏa nước tốt” tại Việt Nam. Bùi Minh Đức vinh dự là top những doanh nhân trẻ thành đạt, được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng bằng khen và trở thành là một chuyên gia trong ngành của mình.

Dựa trên kinh nghiệm và nguồn lực đang có, Bùi Minh Đức thành lập doanh nghiệp Startup mới mang tên: Công ty Cổ phần Tập đoàn Des global để điều hành và quản lý “Chuỗi Chuyên gia lọc nước DES” với mong muốn xây dựng cộng đồng đại sứ lan tỏa nước tốt với sứ mệnh thay đổi thói quen sử dụng nước sạch, nước tốt, nâng cao nhận thức và hiểu biết đối với mọi gia đình Việt, qua đó chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. DESTECH là đơn vị tiên phong đầu tiên ở tại thị trường Việt Nam xây dựng cộng đồng đại sứ lan tỏa nước tốt. Bên cạnh vấn đề thương mại được sản phẩm này với sản lượng lớn, thì yêu cầu đặt ra của DESTECH là phải cung cấp cho khách hàng kiến thức về nước, kiến thức về sức khỏe để khách hàng có sự chọn lựa phù hợp.

Phát triển kinh doanh theo chuỗi hoàn toàn được chuyển giao quy trình vận hành và kiến thức về ngành, sản phẩm khiến cho sức hấp dẫn của DES vô cùng mạnh mẽ đối với các đối tác kinh doanh ở các ngành nghề khác khi chưa có kinh nghiệm trong ngành lọc nước. Theo chiến lược phát triển của DES với tiêu chí đi nhanh nhưng chọn



**ẢNH NHẬN DIỆN CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC DES**

lọc những đối tác phù hợp về quan điểm sống, tính cách và thái độ để cùng nhau xây dựng DES và lan tỏa giá trị nước tốt bền vững dài lâu. Đặc biệt, trong hệ thống của DES, các cửa hàng không mất, không cần phải lo số lượng hàng hóa quá lớn và tồn kho, và chỉ với từ 20.000 đồng mỗi ngày thì DES đã giúp khách hàng sở hữu được máy lọc nước ion kiềm và sử dụng nước sạch hàng ngày. Với mô hình cho thuê máy lọc nước ion kiềm đã giúp khách hàng chỉ với vài trăm ngàn đồng mỗi tháng có thể sở hữu máy lọc nước ion kiềm và tuyệt đối an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng nếu không tốt hoàn toàn, khách hàng có thể dừng thuê. Đặc biệt trong suốt thời gian thuê máy, khách hàng không phải bỏ ra thêm bất kì chi phí nào liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa hay thay thế các lõi lọc nước. Bên cạnh đó, Dự án Máy lọc nước DESTECH còn tổ chức những khóa đào tạo chuyên sâu cho những khách hàng đã sử dụng sản phẩm DESTECH về kiến thức và vai trò của nước với cơ thể, hiểu sâu về cách uống nước đúng, đủ, đều và kèm cặp tối thiểu trong 7 ngày về vấn đề uống nước một cách khoa học để thay đổi sức khỏe và thay

đổi thói quen uống nước. Bất cứ khách hàng nào sau khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ thuê hay mua máy lọc nước từ Chuyên gia lọc nước DES sẽ được hưởng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và đều có cơ hội phát triển bản thân, phát triển thu nhập khi trở thành Đại sứ cùng DES.

Mục tiêu của DES là từ năm 2024 sẽ xây dựng cộng đồng đại sứ lan tỏa ở tại thị trường Việt Nam với hơn với 3.000 cộng tác viên kinh doanh, phát triển mở 63 văn phòng tỉnh độc quyền và 300 điểm chi nhánh ở tại thị trường Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2025 đạt 1000 chi nhánh trên toàn quốc và năm 2030 trở thành đơn vị có thị phần cung cấp lớn nhất về máy lọc nước cho gia đình Việt. Mục tiêu này hứa hẹn sẽ giúp DES ngày càng lớn mạnh và phát triển, mang đến cho khách hàng những sản phẩm gắn kết sức khỏe cộng đồng./.